



ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง  
ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของกรมที่ดิน ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นั้น

บัดนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้แจ้งให้ผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของกรมที่ดินลำดับที่ ๖๐๙ - ๖๕๙ มาสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และการรับสมัครดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดังนี้

เลขประจำตัวเข้ารับ การประเมินฯ	เลขประจำตัว สอบแข่งขันในบัญชีเดิม	ชื่อ - สกุล
๑	๔๐๐๖๑๖	นางสาวอชรีญา พูนพาณิชย์
๒	๔๐๐๖๙๐	นางสาวกัญญ์ณัฐ พวงสันเทียะ
๓	๔๐๐๓๘๑	นางสาวภคมน ปือนา
๔	๔๐๑๐๒๖	นางสาวฐิตาภรณ์ จันทรมีศรี
๕	๔๐๐๗๓๑	นางสาวบุญยง พิวงษ์
๖	๔๐๑๐๒๗	นางสาวจุฑามาศ จันทรมีศรี
๗	๔๐๑๒๙๑	นางสาวรุ่งฤดี สมนึก
๘	๔๐๐๖๔๕	นางสาววาทีนี้ ทองศิริ
๙	๔๐๐๔๗๑	นางสาวปิยวรรณ เพชรมั่ง
๑๐	๔๐๑๐๖๖	ว่าที่ ร.ต.วิวัฒน์ สุดหอม
๑๑	๔๐๑๑๗๒	นางลักขิกา ไพฑูรย์รัตน์
๑๒	๔๐๐๗๔๔	นางสาวกนกวรรณ สุเลิศ
๑๓	๔๐๐๘๐๙	นางสาวมูทิตา ตากลม

เลขประจำตัวเข้ารับ การประเมินฯ	เลขประจำตัว สอบแข่งขันในบัญชีเดิม	ชื่อ - สกุล	
๑๔	๔๐๐๖๔๒	นางสาวนันทนา	สมบูรณ์ชัย
๑๕	๔๐๑๒๔๗	นายสุรัตน์	สวัสดิ์
๑๖	๔๐๐๐๐๗	นางสาวสุพรทิพย์	แก้วลีเลิศ
๑๗	๔๐๐๓๑๕	นางสาวเกวลี	ปิ่นสกุล
๑๘	๔๐๐๖๖๗	นางสาวเครือวัลย์	กิ่งสวัสดิ์
๑๙	๔๐๑๒๐๕	นางสุวรรณมา	ชั่งทอง
๒๐	๔๐๐๖๕๘	นางกรรณิการ์	ศรียากัย
๒๑	๔๐๐๖๔๐	นางสาวสุชาดา	สงวนรักษ์

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ยังไม่คลี่คลาย และเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการแจ้งแนวปฏิบัติของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ดังนั้น เพื่อยกระดับมาตรการป้องกันและควบคุมโรคในสถานที่ราชการและหน่วยงานของรัฐภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 โดยเฉพาะเชื้อไวรัสกลายพันธุ์สายพันธุ์โอมิครอน BA.4 และ BA.5 ที่สามารถแพร่ได้เร็วและมีโอกาสทำให้ติดเชื้อง่ายกว่าสายพันธุ์อื่นๆ และเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่เชื้อจากการเดินทางและการรวมกลุ่มของผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และการดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของกรมที่ดิน มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และเป็นธรรม จึงกำหนดการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ดังนี้

๑. การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในวันอังคารที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ แบ่งเป็น ๒ รอบ ดังนี้

รอบที่ ๑ เลขประจำตัวเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ๑ - ๑๐

รอบที่ ๒ เลขประจำตัวเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ๑๑ - ๒๑

รายละเอียด	รอบที่ ๑	รอบที่ ๒
รายงานตัวเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งผ่านระบบไลน์	๐๘.๐๐ น. - ๐๙.๐๐ น.	๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐
สอบสัมภาษณ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings	๐๙.๓๐ น.	๑๓.๓๐ น.

เจ้าหน้าที่จะส่งลิงก์ให้ผู้เข้ารับการประเมินฯ เข้าสัมภาษณ์ตามเลขประจำตัวเข้ารับการประเมินฯ เมื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ดำเนินการรายงานตัวเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ผ่านระบบไลน์ตามที่แนบมาพร้อมนี้แล้ว



๒. การเตรียมความพร้อมในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ รายงานตัว พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อยืนยันตัวตนของผู้เข้ารับการประเมิน และรับฟังคำชี้แจง คำอธิบายเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์

๓. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๓.๑ เป็นหน้าที่ของผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ที่จะต้องทราบวัน เวลา เลขประจำตัวเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ทุกคนปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งอย่างเคร่งครัด

๓.๒ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ต้องเข้ารับการประเมินผ่านระบบโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings โดยใช้คอมพิวเตอร์ หรือโน้ตบุ๊ก หรือโทรศัพท์มือถือ (สมาร์ทโฟน) หรือแท็บเล็ต อย่างไม่อย่างหนึ่ง โดยอุปกรณ์ดังกล่าวต้องมีกล้อง ไมโครโฟน และลำโพงหรือชุดหูฟัง (หูฟังแบบมีไมโครโฟน) ที่สามารถถ่ายทอดได้ทั้งภาพและเสียง ทั้งนี้ เป็นหน้าที่ของผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ที่จะต้องเตรียมอุปกรณ์การใช้งาน ติดตั้งระบบโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings พร้อมสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่มีความเสถียรสามารถถ่ายทอดได้ทั้งภาพและเสียง และไม่มีเสียงรบกวนใดๆ ในระหว่างการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

๓.๓ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน หากไม่ปฏิบัติตามที่กำหนด จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ

๓.๔ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ต้องอยู่ในสถานที่ที่เป็นพื้นที่ปิด ไม่มีบุคคลอื่นเข้าออกในบริเวณดังกล่าว และต้องไม่มีเสียงรบกวนอันอาจเป็นอุปสรรคในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (การสอบสัมภาษณ์) พร้อมทั้งจะต้องมีแสงสว่างเพียงพอให้สามารถมองเห็นผู้เข้าสอบได้อย่างชัดเจน

๓.๕ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ต้องเตรียมตัวให้พร้อมตามเวลาที่แจ้งในประกาศฯ หากพบว่าการจัดเตรียมไม่เป็นไปตามที่กำหนด เจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบจะถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้เข้ารับการประเมินฯ ที่จะต้องจัดเตรียมให้พร้อม

๓.๖ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ จะเข้าห้องสัมภาษณ์ได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการ

๓.๗ ห้ามนำตำรา หนังสือ และเอกสารอื่นใดไปใช้ในระหว่างการสอบสัมภาษณ์

๓.๘ การกระทำการอื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสัมภาษณ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องได้รับการยินยอมหรือได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการ

๓.๙ ห้ามกระทำการหรือมีพฤติกรรมอันเป็นการทุจริตในการสอบสัมภาษณ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ผู้อื่นเข้าสอบแทน และไม่อนุญาตให้ผู้เข้ารับการประเมินฯ หรือผู้อื่นบันทึก ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ เสียง ภาพ หรือทั้งภาพและเสียง หรือใส่ภาพพื้นหลัง (Background) ในขณะที่สอบสัมภาษณ์ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือทั้งหมดในขณะที่ทำการสัมภาษณ์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลระหว่างผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ กับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เท่านั้น หากผู้ใดฝ่าฝืนจะถือว่าการทุจริตและอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

๓.๑๐ ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบสัมภาษณ์โดยเคร่งครัด

๓.๑๑ ต้องอยู่ในห้องสอบสัมภาษณ์จนเสร็จสิ้นการสอบสัมภาษณ์ หรือได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบสัมภาษณ์จึงจะออกจากห้องสอบได้

๓.๑๒ ต้องพร้อมรับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือคณะกรรมการประเมินความเหมาะสมฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามวัน และเวลาที่กำหนด

๓.๑๓ หากไม่มารายงานตัวภายในวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด หรือประสบข้อขัดข้อง ในการใช้งานระบบโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings จนไม่อาจดำเนินการต่อไป หรือสำนักงานปลัดกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ไม่สามารถติดต่อผู้เข้ารับการประเมินฯ ได้ จะถือว่าท่านสละสิทธิ การเข้าประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในครั้งนี้

หากผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการประเมินนี้หรือผู้ใดทุจริตหรือพยายามทุจริตจะไม่ได้ รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินความเหมาะสมฯ หรือให้ยุติการประเมินความเหมาะสมฯ และคณะกรรมการ ประเมินความเหมาะสมฯ อาจพิจารณาให้เป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมฯ

๔. การประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในวันจันทร์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ทางเว็บไซต์ [www.personnel.ops.go.th](http://www.personnel.ops.go.th) หัวข้อ : ข่าวข้าราชการ และจะบรรจุผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับราชการใน วันจันทร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(ศาสตราจารย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล)

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

การรายงานตัวเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
ในวันอังคารที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕



ขอให้ผู้เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
เมื่อสแกน QR CODE แล้ว โปรดระบุ ชื่อ-สกุล ทุกขั้นตอนของการเข้า LINE OpenChat (เช่น อุดม วิทยา)  
พร้อมทั้งแสดงภาพโปรไฟล์เป็นภาพใบหน้าของตนเอง